



ประกาศเทศบาลตำบลกระปี่น้อย
เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง
เทศบาลตำบลกระปี่น้อย อำเภอเมืองกระปี่ จังหวัดกระบี่

ตามที่ เทศบาลตำบลกระปี่น้อย ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลกระปี่น้อย โดยรับสมัครวันที่ ๑๐ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ เสร็จสิ้นแล้ว จึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๐ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๔๗ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ โดยเรียงลำดับจากผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

เทศบาลตำบลกระปี่น้อย กำหนดเงื่อนไขบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ ดังนี้

๑. บัญชีรายชื่อตามประกาศนี้ จะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรฯ เว้นแต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรฯ ในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ ใหม่ บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ ในครั้งนี้ เป็นอันยกเลิก

๒. ผู้ที่ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ ได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ได้ คือ

(๑) ผู้นั้นขอสละสิทธิรับการแต่งตั้งตำแหน่งที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ ได้

(๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการแต่งตั้ง ภายในเวลาที่กำหนด

๓. เทศบาลตำบลกระปี่น้อย จะดำเนินการจัดจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ เป็นพนักงานจ้างได้ เมื่อมีมติเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ (ก.ท.จ.กระบี่)

หากปรากฏภายหลังว่า ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัคร ก.ท. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร ถึงแม้ว่าผู้สมัครรายนั้นจะเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ ได้ ก็จะไม่ได้รับการสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายณรินทร์ หาญชนะ)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลกระปี่น้อย

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง
เทศบาลตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง
เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

พนักงานจ้างทั่วไป

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- ตำแหน่ง คนงาน

ลำดับที่ สอบได้	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-สกุล	หมายเหตุ
๑	๖๔๐๕๐๒	นายธนาวิทย์ มาลาดี	
๒	๖๔๐๕๐๓	นายสมศักดิ์ เชื้อหอม	
๓	๖๔๐๕๐๑	นายกิตติพงศ์ สุวรรณฤทธิ์	

หมายเหตุ ให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ ลำดับที่ ๑ มารายงานตัว ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ งานการเจ้าหน้าที่ ห้องสำนักปลัดเทศบาล ชั้น ๒